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Good evening to all Thai people in all sectors – be they government officials, the 
police and military, the private sector and the general public – that have given  
support and cooperation in moving our country forward together with the National 
Council for Peace and Order (NCPO) since 22 May 2014. 

Let me reiterate that there were many reasons why it was necessary for the NCPO to 
take control of national administration. The most important was because we respect 
the democratic process. 

Our decision was based on the fact that the three main branches of national 
administration – executive, legislative, and judiciary – were being undermined. We 
therefore have had to safeguard democracy. We came in to make our country 
stronger, laying firmer foundations to prevent the structure from collapsing so that 
our country will be ready to move towards becoming a fully functioning democracy. 

The undermining structure which I mentioned involves the conflicting and 
overlapping working relationship between the public sector (civil service and 
political appointees), the private and business sectors and the civil society. It was 
problematic and led to a situation where respect for the laws was scant. General laws 
were ineffective. Special laws such as the Internal Security Act, Emergency Decree, 
and Martial Law had to be invoked. Independent agencies were unable to fully 
perform their duties. The judicial system was not working effectively. People started 
to lose trust and faith in the whole system. Laws and law enforcement officers were 
not being respected, making it impossible to solve the issues. We were thus becoming 
an immoral society. I will not mention about the existing good things but will only 
mention things that are damaging. 

Therefore a society without morality, without virtue, without good governance, could 
not move the country forward. The country must be ruled with good governance as 
His Majesty the King has clearly and continuously shown us. 

State officials and other systems were being controlled and manipulated in every way 
by corrupt individuals, political parties and populist schemes. There were even 
problems with the passing or drafting of the laws due to interference in the 
interconnected administrative systems. There were some good things, but I shall refer 
only to the problems. As a result, there were widespread conflicts at many levels 
from the civil society to socio-economic. On international relations, we were losing 
trust and confidence and our dignity was not duly honoured by the international 
community. 
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We understand that we are living in a democratic world, but is Thailand ready in 
terms of people, form and method? We need to solve many issues; from 
administration to budget system, corruption, and even the starting point of democracy 
itself – the election. Parliamentary dictatorship has to be removed. All these have 
caused conflict and unhappiness among Thai people. Government officials could not 
work. So I had to ask myself “Can we let this continue?”. We tried everything to 
resolve the problem through peaceful dialogue and legal means.  

This situation has been going on for more than 9 years, and the past 6 months have 
been the most intense period. There were many deaths, injuries, losses, and resulting 
legal cases, many of which are still unresolved. What we are doing today is to try and 
bring everything back to normal. We intend to return happiness to everyone living in 
Thailand, both Thais and foreigners; expand economic and social cooperation with 
our partners, and prepare ourselves for the ASEAN Community and AEC in the near 
future. 

Today, we have received both praise and criticisms. It is normal that there are people 
who agree with us as well as people who do not. But in the interest of national 
administration, I will mainly consider the criticisms. These will be carefully 
considered and analyzed. If they come from good intention and are for the benefit of 
the nation, I will turn them into actions. It is normal to have people who disagree with 
you when you take on such an important task. But please be assured that we are 
doing the best we can in order to achieve our goal of a fully functioning democracy 
which is accepted by all sides. 

In exercising state power at present time, general laws and martial law are still 
concomitantly necessary. In the past, people were not respecting the general laws. 
Although today we are using the highest security law, not all components are being 
exercised but only those that we deemed necessary. There may be some disruptions 
or inconveniencies for some groups or foreigners, but we are asking for your 
understanding of our intentions. If we cannot keep the situation under control after 
we invoked the martial law, then no other laws in the world will work in Thailand. 
We will try to return to the use of normal laws as soon as possible, but people have to 
respect the law. I do not want the international community to view us as lawless 
people who use violence as a means to get what we want. We have to change this 
perception. 

If these conflicts and violence or incitements continue, a successful and peaceful 
election is impossible. If the elections were to take place and a government was 
formed amidst conflict, violence, and protests, and was not accepted by the people, 
will the problem ever be resolved? There may be new protests and we will have to 
use force to suppress them. We have gone that way many times unsuccessfully. 
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As for the establishment of National Reconciliation Center, my primary objective is 
to give people an opportunity to talk to each other after breaking up into groups since 
nine years ago. The NCPO will act as an observer, a facilitator and an information 
provider. We will collect ideas from all sides as well as use information gathered by 
previous attempts in order to encourage national reconciliation and reforms. We 
welcome all sides; conflicting groups, political parties, and we will discuss all issues 
and openly share information. The military will not judge what is right or wrong. We 
are inviting all to participate with less involvement of the military in this effort so 
that we can move onto the second phase – the forming of a government, a reform 
council and a legislative council. All issues will be brought before the reform council. 
Issues which have reached agreement from all sides will be forwarded to the 
legislative council and go through legislative process. In the past, there were only 
talks and discussions on the principles, but no concrete actions were carried out. 

In order to achieve reconciliation, some activities will have to be carried out 
including recreational and entertainment activities so the people are relaxed and ready 
to talk. We want to stop all conflicts. This is just the first phase. In the second phase, 
everything will be resolved through the laws and the reform council. 

Many people are concerned that we may be rushing through the process. I can assure 
you that I am doing all I can to prevent any conflict from recurring in the second 
phase. If conflicts are still unresolved, the reform council in the second phase will not 
work. So, once again, I am asking for your understanding and support. The directions 
will be based on what have been proposed by the experts and scholars. The NCPO 
will only collect and provide information. In the past, people only choose to receive 
information from the media sources that appeal to them. 

Some of the prolonged problems that I have mentioned did not start out only 9 years 
or 6 months ago but have been going on for decades without being resolved through 
the existing democratic process.  

Today we are giving an opportunity to all government officials to work for the 
country, for the people, and for the King to resolve the people’s suffering and foster 
happiness according to their oath of allegiance so that they can truly act as good civil 
servants under His Majesty the King. 

If national administration is improved in all aspects including integration of all 
government operations by connecting plans, budget, and people, this will reflect a 
good beginning. From there, the central, local and regional sectors as well as the 
smaller units will benefit. If we do not start at the top, then it will not succeed.                
It will not solve the problems, such as issues concerning water and land. And the 
Thai people will suffer from the consequences of these issues. 
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As for the international community, we are asking for your patience to give us time 
as we build our country and a democracy in which the Thai people possess discipline 
and a true understanding of democracy with good governance in accordance with the 
philosophy of sufficiency economy of His Majesty the King. Everybody is equal, in a 
society with morals, compassion, and unity. We have to look ahead to the people and 
the problems that we need to overcome. We have to look beyond ourselves or our 
own benefits.  

The NCPO has been working for only 2 weeks. We have given our priority to solving 
the economic problems concerning people with low income. We have continued with 
the operations of all 21 ministries in accordance with the NCPO’s policies. We 
listened to all stakeholders, be it public or private sectors dealing with economic and 
social affairs as well as the general public – and consider all suggestions and use 
them as guidance. Existing procedures are reviewed, adjusted, and improved upon 
through brainstorming and discussions between government officials and the NCPO. 

Projects that do not impose a burden or long term effects to the national budget 
system will be carried out. Corruptions will be dealt with. Individuals who are found 
guilty will be prosecuted according to law. All these will be transparent. 

Matters regarding security, both internal and external, fall under the responsibilities 
of the Ministry of Defense, the Interior Ministry, the Ministry of Information and 
Communication Technology, and the Ministry of Foreign Affairs. We need to 
prepare ourselves for the three main pillars of the upcoming ASEAN Community and 
particularly the ASEAN Economic Community. Today we have clear policies and 
designated responsible agencies, so they need to perform their duties. This is 
important in order for us to regain confidence from the international community.  

I have instructed all agencies to operationalise their work in conformity with the 
framework of the Office of the National Economics and Social Development Board.    
The Budget Bureau should be consulted at the very beginning. There will be an 
evaluation process and projects that lack efficacy will be reconsidered, even if they 
are security matters.  

The public or private sectors should jointly promote information on international 
cooperation through all channels. Cooperation between military and people along the 
border areas will be enhanced. This includes the ASEAN forests project which has 
been carried out by military units. The establishment of factories and the control of 
daily, seasonal and yearly labour along the border areas should be looked into. Some 
of these activities have been assigned to security agencies and are being expedited. 
Some are being restructured to ensure more effective results.  
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As for the establishment of factories at border areas and labour control, these are 
necessary in order to create job opportunities in rural areas. Otherwise people will 
travel to Bangkok and major cities to find work exacerbating problems such as drug 
trafficking, illegal immigration and crimes. These pose security problems in the short 
and long term. 

Security issue is very important. It is not the responsibility of only the military and 
the police. It is the responsibility of all people. It is the duty of all citizens to be 
vigilant and to notify the authority of any wrongdoings. If you do not help the 
authority, the problem may lead to violence and the security personnel may have to 
use force. Everyone has to learn to look after themselves and the society, and to 
minimize conflicts between people and officials. Reduced conflicts would lessen the 
need for law enforcement and prevent officials from making demands for personal 
benefit. Like in developed countries where people respect the law and security 
officials are there to provide safety and look after the people.  

As for the strengthening of the military, I will oversee the development process 
which includes personnel, structure, and equipment development. This will be in 
accordance with the existing development plan and conducted with transparency. It is 
a national security matter which need to be made understood at domestic and internal 
levels.  

We are also concerned with the problems of the farmers. At present, we cannot rush 
the effort to sell the rice in stock because this will cause a price drop and lead to more 
corruption. This will have to be carried out with careful consideration, evaluation, 
and inspection. The NCPO will support any efforts to inspect the rice stock if 
requested. Those who committed illegal actions will be prosecuted. From what I have 
learnt today, the price of rice per ton has increased slightly. I think it is better that we 
control the quantity of rice in the market and maintain the market price than if we 
were to flood the market with the rice in stock and make the price drop. We have to 
be very careful. Everything has to be fair and transparent. 

Concerning the Board of Investment, this is the responsibility of the economic 
working group. The board has to be established as soon as possible. The budget of 
700 billion baht cannot be approved all at one time. The approval process for projects 
will have to be more thorough. Emphasis will be placed upon projects concerning 
alternative energy sources, projects that are energy efficient, projects that will create 
more job opportunities to the people, projects that will bring benefits to our country 
and projects that will strengthen our country.  
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I want Thailand to have an industry with small, medium, and large size factories. At 
the beginning we will have to start from small and medium size factories that can 
produce value added high technological components, particularly machinery. If we 
still depend on other countries for the production of machinery, we will not develop 
technology of our own. We need to be self-reliant. It is important that we learn from 
foreign investors and encourage them to use local raw materials. 

The budget for fiscal year 2014 which has previously been considered and approved 
will go ahead to ensure progress, reduces the suffering of the people, and reassures 
investors. However, there must be clear rules and regulations to make sure that 
national interest is not compromised. The budget for fiscal year 2015 is also being 
considered simultaneously. It is in the process of being evaluated by the Budget 
Bureau and the Office of the National Economic and Social Development Board. 
They will be responsible for controlling national budget spending from the start. 
Similar projects should be integrated to ensure fairness and transparency. For 
example, government agencies that deal with water management or utilities have to 
come together to discuss and formulate a policy that clearly defines responsibilities of 
each other. Top priority is to identify host agency for water and utilities. Projects that 
will create jobs and stimulate the economy are also to be expedited. 

We are in the process of integrating new initiatives or projects. We have established a 
committee to oversee the financial aspect of all ministries. Some members will be 
military personnel in order to ensure progress. This committee will have the 
responsibility to inspect those financial operations which are unclear or problematic. 
Any problem will be reported to the head of NCPO to prevent any mistakes. We are 
very careful with the national budget in order to make sure that all are in accordance 
with the law, fair, and transparent. There must be no corruption like in the past. 
Please do not believe it when you hear that I have been ordered, or coerced, by some 
influential figure to approve some projects. I do not negotiate with anybody. We want 
to change the society, so we have to set an example. Please ask me or the NCPO if 
you have any enquiries. I only receive suggestions from various sectors through my 
working group.  

Suggestions can be made through official and unofficial channels. We welcome all 
suggestions and we will consider which suggestions are beneficial and feasible or 
which can wait for later in the second and third stages. I value all suggestions. We 
also look at suggestions from the press and social media. There are probably more 
than 10,000 suggestions that we are trying to process and this will take some time. 
We might not be able to do everything at once, so we will prioritize them. 

Please be confident of our work commitment. We put people’s need first. Problems 
such as rice, agricultural products, tax, and energy price will be thoroughly checked, 
or delayed, in order to find the best approach. All solutions must be based on 
principle and rationale. People do not consider facts and tend to believe what we like, 
what we want to believe, but sometimes we must listen to the other side, or look at 
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the whole picture. This is why I need to receive explanations and clarifications from 
all agencies that are facing obstacles in order for me to see the whole picture.  

Today we do not yet have the facts on many issues which require legal and 
procedural considerations.  For example, the issues of energy and state enterprises are 
complex and need to be considered carefully. They are also connected to other issues 
such as tax reduction and oil prices, which will be affected. Therefore we have to 
start by looking at the whole structure. This issue may be delayed for a while, but will 
continue as planned once the root problems have been located and tackled. If we 
reduce prices as requested without having resolved the fundamental problems, other 
problems concerning transportation and utilities will surely follow. We will have to 
carefully look at all aspects, including details of investors, their profit expectations, 
and most importantly the real benefits they bring to the Thai people.  

I can assure you that the NCPO does not gain anything from this. We are here to 
resolve the problems, not to create more. I urge you all to be vigilant and help us stop 
all corruption through the use of law, and to avoid further conflict and confrontations. 
The NCPO will look into the problems brought to its attention and try to solve our 
shared problem.  

I understand it is very dangerous to use absolute power to resolve national economic 
and financial problems, especially in the long run. But the most important problems 
we are facing today concern energy, taxation, prices of goods, and unchecked creditor 
networks. All these must be dealt with as soon as possible, but with careful 
consideration. If we rush into things and create more problems later, we will be held 
accountable and criticized. 

We will expedite the approval of various projects to stimulate the market. Next week 
we will have a meeting to discuss projects which need executive approval at the 
ministerial level. Foreign investments, especially those with high budgets and long-
term contracts will also be reviewed. All agreements must be legal, honourable, and 
accepted by the Thai people. 

My intention is to create unity among Thai people. People should feel that they and 
their properties are safe and secure; that they live in a social order that us just and 
moral - a society that does not tolerate corruption.  

As for the justice system, I think all agencies involved already know their duties and 
the scope of their powers. However, they have to be able to perform their duties 
without outside pressure and influence. In the past, this was not the case and people 
started to lose respect for the laws and the system. The NCPO has removed these 
external influences for you so it is time to regain people’s trust and confidence. 

  



 8

I have touched on many issues involving many people. The curfew has been 
shortened, or lifted, in certain tourist areas. We will continue to reduce the 
restrictions imposed by martial law as the situation improves.  

Some media such as television and radio satellite stations have been known to cause 
and promote conflict. These are being investigated and will be closed if found to be 
the cause of the problems. Contracts and agreements will have to be reconsidered.               
I am asking for the cooperation from all media to stop inciting conflict and support us 
in our efforts to resolve national problems. 

We have seized a large number of war-grade weapons during the past weeks. We are 
investigating the sources and networks of these weapons. These people were given 
the chance to turn themselves and their weapons in to the authorities. They have not, 
so now we are doing our duty. War weapons have been smuggled into Thailand 
through our borders. Military and police personnel can only observe certain border 
areas while the smugglers keep changing their routes. I take full responsibility for this 
matter. We need to find new measures to support and enhance these military 
operations, such as procuring modern techonology equipment which is used in other 
countries. But we have budget contraints. Therefore we need to enlist the help of the 
local people to keep a watchful eye over the border areas.  

On the issue of social psychology, we should give focus to instilling conscience, 
education, public service, and reducing large scale permanent structures that have no 
use. We need to build quality human resources before building large scale and 
unnecessary luxurious undertakings which does not meet the needs of the people. We 
need to be moderate. 

People have to spend time and incurr expeditures in travelling to receive public 
service. I have already given instructions that the public should have unhindered 
access to public services through either the existing mechanisms or new systems. 

On cultural issues. We should help to reinforce the values of “Being Thai”, national 
pride, and upholding the institution of the monarchy. These values should be included 
in the school curriculum by the Ministry of Education. 

On tourism, we should ensure that tourists feel safe and secure. However foreign 
tourists should not have a perception that they could come to Thailand to commit 
illegal activities as often portrayed in the movies. I am ashamed. Do you not feel the 
same when this is portrayed in foreign films? Everyone should join hands. 
Entrepreneurs should act within the confines of Thai culture and love the country.  

On religion, every religion can co-exist in Thailand and are all under the patronage 
His Majesty the King. Every religion teaches people to be good but there are some 
who are anti-religion or have ill intentions. The responsible agencies must look into 
the matter. 
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On the development of teachers and education system, we should resume courses on 
history, civil duties, and morals into the current curriculum. The purpose is to instill 
discipline, strengthen the physical and mental state, and reinforce conscience and 
social responsibility. We need to encourage our citizens, children, government 
officials and all sectors to build a systemic way of thinking by not thinking only in 
the short term basis. One should complete what has been started. Think for the long 
term with focused and rational thinking. Do not believe in what others say but it must 
be proven. National interest must come first. The people in society should have a 
sense of generosity, sharing, not become a society of abusing and defaming each 
other. We have to compete with many countries. Tourism is the most important 
because it generates tremendous income for the country so we need to push forward.  

On the disbursement of state budget, I am concerned as it is political work and deals 
with populist policies which are not inclusive. Everyone must cooperate with each 
other to build immunity. I think the international community will understand. We 
need time to see the results of the performances and work things out. We have wasted 
a lot of time in quarrelling among each other. It should not happen again. NCPO will 
not argue with those holding different views, either from internal or external sources. 
Everyone had their own reasons. We need to talk and resolved the problems 
sustainably.  

Regarding the legal procedures and other administrative issues, everyone has been 
rushing me to accelerate them. In all, the issues have come up to NCPO for 
consideration, be they matters regarding establishment, appointment, and abrogation. 
I fully understand your grievances and problems as well as your distrust. Please give 
me time to work things out. Do not rush me. If we do things wrong now, the problem 
will arise in the future. 

On the three-phase Roadmap, do not be concerned and try to understand. I find that 
there have been some misinterpretations. I believe my message is already clear. But 
the more I say the more you will try to find faults. This makes it difficult for me to 
explain. We need to dedicate and sacrifice to resolve the prolonged problems which 
have existed for more than nine years.  

International confidence in Thailand’s economy is improving. Well known credit 
rating institutions have shown confidence. The stock market has continuously risen 
with high volume of trade. These achievements cannot happen without the 
cooperation of everyone.  

We must devote and dedicate ourselves more for the Thai people. I refer to the civil 
servants and NCPO who need to make more sacrifices to make up for the time that 
was lost while you had to work under pressure and domination from divergent 
groups. The people have suffered for a long time. We will deliver as promised which 
is to bring back happiness to the Thai people.  
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The problem of the rice pledging scheme has eased. Do not worry about the 
unloading of the rice stockpile. We now need to tackle other issues. The budget will 
proceed as planned. We will ease the necessary measures that were enforced and may 
have had affected tourism or human rights.  

We have sent out teams to engage with those groups with different views. The 
academics who are currently not in the country have said that they will cooperate 
with us. I do not want to impose restrictions on movements of those who are 
considered to symbols of the political landscape and democracy. But you should 
understand the current situation. After the situation has been resolved, you may 
continue to engage in your activities and posit political views but should refrain from 
creating conflict. Forgive us if we had offended anyone in our actions.  

On creating general understanding of the situation, it does not rest only on the state 
sector, military, police or the Ministry of Foreign Affairs but depends on all sectors 
of society. I have asked all sectors especially the business sector to help in explaining 
the situation. We have send them documents both in Thai and English clarifying the 
cause of the problem, what we are doing and the progress made. It is important that 
all of us help to convey the message for the national interest.   

Of high priority is in dealing with the issue of malicious influences and illegal 
gambling, especially betting on football. The responsible agencies must tackle these 
issues to prevent family problems. Debts must be repaid. NCPO never said to default 
on debts, including informal debts. But it must be fair. We can facilitate compromises 
in debt payment. I do not encourage people to resort to taking out more informal 
loans but should repay formal loans. A just process in repayments could be better 
controlled. By continuing to take out informal loans, people will be exposed to 
elements that take advantage of the situation.  

There are many other issues I would like to talk about but I shall find time to do so at 
a later date. I appeal to the university students and human rights groups and activists 
to refrain from instigating abrasive protest movements. If these movements persist, 
we may pursue legal proceedings. To our younger generation, you should understand 
that the nation needs time to improve and heal. When it comes to a point when we 
cannot move forward, we have to pause and fix our problems and push forward with 
hard work.   

These are the main areas I wanted to convey to you today.  

Delays in taxation and other fiscal rates, SME reform, and other commercial 
undertakings are in the process of being improved. All the issues that have been 
proposed to me, I am aware of the obstacles thanks to consultations with civil 
servants and information received from the general public and the media. We have 
been able to organize our priorities accordingly and will start to improve pending 
issues such as national revenue, and national spending, in particular large-scale 
investments in infrastructure. What is most important is who benefits from these 
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projects. It must be the general public and not just big industry. We will need to see 
how industry can help improve our handling of social issues such as public utilities, 
air pollution and waste disposal, especially building refuse management facilities and 
recycling centres. I have already given instructions so that these measures will lead to 
sustainable solutions and a stronger Thailand. Therefore let us come together to 
reform our country. I appeal to you all to join together and rebuild our nation. I urge 
all sectors to support me, the NCPO and the civil servants in a spirit of nonpartisan 
cooperation. 

There have been gestures of holding 3 fingers in protest – that is fine. I have no 
conflict with you. But perhaps it would more appropriate if you can do this within 
your homes rather than in public. But how about if we all raise 5 fingers instead –          
2 for the country, and the other 3 to signify religion, monarchy and the people. 
Raising 3 fingers is copying foreign films, but we should be proud of own identity. 
We can all live together regardless of our differences. All major reforms take time, 
but we can all work together to make this process quicker.  

Thank you all for sparing your precious time to listen to me. I am doing my best to 
ease tensions. I do not wish for anyone to fear the use of full administrative power. 
Those who have not committed any wrongdoings have nothing to fear, because our 
aim is to bring back righteousness and fairness to all people. The judicial process will 
determine that in the end. 

Once again, thank you very much and I ask for your cooperation and continued 
support. I believe that all Thai people understand my intentions. 

Thank you very much.  
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รายการคนืความสขุใหคนในชาต ิ
ออกอากาศทางโทรทศันรวมการเฉพาะกจิแหงประเทศไทย 

วนัศกุรที ่6 มถินุายน 2557 เวลา 21.30 น. 
---------------------------------------- 

          สวัสดีครับพี่นองประชาชนคนไทย ในทุกระดับ ไมวาจะเปนใน
สวนของขาราชการ พลเรือน ตํารวจ ทหาร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และคนไทยอ่ืน ๆ ทุกพวก ทุกเหลา ทุกกลุม  ที่ไดชวยกันรวมมือกันใน
การขับเคลื่อนประเทศของเรา รวมกับคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ
(คสช.) ตั้งแตวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เปนตนมา 
          ในสวนของการเขาควบคุมอํานาจของ คสช. ในปจจุบันน้ัน 
อยากจะกราบเรียนใหทราบวา มีเหตุผลและความจําเปน สําคัญที่สุดคือ
เราเคารพในกระบวนการประชาธิปไตย  การท่ีเราเขามาดําเนินการใน
ขณะน้ีน้ัน เน่ืองมาจากวา เรามองแลววา การบริหารราชการแผนดนิใน 3 
สวน คือ  บริหาร นิติ บัญญัติ  และตุลาการ กําลังจะถูกทําลายลง 
เพราะฉะน้ันเราจําเปนตองรักษาประชาธิปไตยน้ีไวใหได เราเขามาเพื่อ
สรางความเขมแข็งเหมือนกับเราเขามาเติมอิฐ เติมหิน เติมคอนกรีต เติม
เหล็ก เขาไป  ใหกับส่ิงที่กําลังจะพังลงมานั้น ไดกอราง    สรางตัวขึ้นมา
ใหม เพื่อเขาไปสูการเปนประชาธิปไตย โดยสมบูรณ เหมือนกับที่ทุกคน
ตองการ  
          ในสวนของการที่จะลมสลายน้ันคืออยางไร  คือในสวนของ
ขาราชการที่มีความเกี่ยวพันเช่ือมโยงกันในการทํางาน ไมวาจะเปนฝาย
การเมือง ฝายขาราชการ ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตาง ๆ  
น้ัน         มีความขัดแยงกัน มีความกาวกายในการทํางานซึ่งกันและกัน  
ซึ่งเปนปญหาเปนอยางมาก ทําใหเกิดการไมเคารพกฎหมาย กฎหมาย
ป ก ติ ใ ช ง า น ไ ม ไ ด  จ น ก ร ะ ทั่ ง ต อ ง ใ ช ก ฎ ห ม า ย พิ เ ศ ษ ม า ตั้ ง แ ต
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง (พ.ร.บ.)  พระราชกําหนดการ
บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน (พ.ร.ก.) และกฎอัยการศึก การ
ปฎิบัติหนาที่ขององคกรอิสระมีปญหา  กระบวนการยุติธรรมในทุกภาค
สวน  ไมวาจะเปนเจาหนาที่ตํารวจ อัยการ ศาล  มีปญหาทั้งส้ิน ขาดความ
เช่ือม่ัน ความเช่ือถือจากประชาชนทุกพวกทุกฝาย ประชาชนหลายสวน 
หลายฝายไมมีการเคารพกฎหมาย ทําอะไรก็ตามน้ันไมเกรงกลัว
เจาหนาที่ โดยอางถึงสาเหตุแหงความขัดแยง  การแกปญหานั้นเราทํา
ไมไดเลย   
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สังคมในวันน้ีก็เปนสังคมที่ไมมีคุณธรรมมากนัก ผมจะไมไปพูดถึงที่
ดีอยูแลว ผมจะพูดถึงส่ิงที่เสียหาย     อยูในปจจุบัน ฉะน้ันส่ิงเหลาน้ี ถา
เรามีสังคมที่ไมมีคุณธรรม ไมมีจริยธรรม ไมมีการปกครอง บริหาร
ราชการ           ในบานเมืองไปในลักษณะที่มีธรรมาภิบาล บานเมืองเรา
จะไปขางหนาไมได การปกครองนั้นจําเปนตองใช         ธรรมาภิบาล
เหมือนเชนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกระทําตอแผนดินน้ี ตอ
ประชาชนคนไทยมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน  
          การเขาครอบงําขาราชการ และระบบอ่ืน ๆ ในประเทศน้ี  ถูก
ครอบงําโดยหลายพวก หลายฝาย         ทุกวิถีทางทั้งบุคคล ทั้งพรรค
การเมือง โครงการประชานิยมตาง ๆ มีผลกระทบทั้งส้ิน แมกระทั่งการ
ออกกฎหมาย การจัดทํากฎหมายใหมก็มีปญหาทั้งหมด เพราะติด
กระบวนการตาง ๆ ที่มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง        มีความกาวกายใน
ระบบแตละระบบ สวนที่ดีก็มีอยู ผมพูดสวนที่ไมดี สวนที่เปนปญหา การ
กระทําดังกลาวน้ัน สงผลใหเกิดความขัดแยงในหลายระดับดวยกัน ทั้งใน
ภาคประชาชน และในสวนของเศรษฐกิจสังคม ความสัมพันธตางประเทศ 
เราขาดความเช่ือม่ัน ความเคารพนับถือ  ทําใหเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ของ
ประเทศไทยของเราน้ัน  ไมไดรับความเช่ือม่ันจากตางประเทศเทาที่ควร  
วันน้ีเราเขาใจวาสังคมโลกเปนสังคมแหงประชาธิปไตย ถามวาเราพรอม
หรือยังทั้งคน รูปแบบ วิธีการ การเขาสูการเปนฝายบริหาร การใชอํานาจ 
การใชจายงบประมาณ การทุจริตตาง ๆ เหลาน้ีตองมีการแกไข เพื่อไมให
เกิดปญหาตอไปในวันขางหนา แมกระทั่งกระบวนการทางการเลือกตั้ง 
ซึ่งเปนกระบวนการตั้งตนของระบอบประชาธิปไตยน้ันจะตองแกไขโดย
ทันที อํานาจเผด็จการ รัฐสภา เสียงขางมาก ไมเคารพเสียงขางนอยตอง
แกไข  ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีทําใหเกิดความขัดแยง ทําใหการบริหารราชการ 
การเมือง คนไทยไมมีความสุข เจาหนาที่ทํางานไมได ผมถามวาแลวทาน
จะปลอยใหเปนแบบน้ีตอไปไดหรือไม พวกเราทุกคนพยายามทุกอยาง
เพื่อจะแกปญหาโดยทางสันติวิธี พูดคุย เจรจา ลดขอขัดแยง บางครั้งใช
กฎหมายก็ไมสามารถกระทําได เหตุการณเหลาน้ีเกิดมา 9 ปเต็ม ๆ  และที่
เราเดือดรอนมากที่สุดคือ 6 เดือนที่ผานมา มีการบาดเจ็บสูญเสียเปน
จํานวนมาก มีการดําเนินคดีทางกฎหมายมากมาย คดียังคงติดคางอยูใน
กระบวนการอีกเปนจํานวนมาก  
          ส่ิงที่เราทําในวันน้ีน้ัน เราทําเพื่อใหทุกอยางน้ันกลับไปสูภาวะปกติ 
ทุกคนมีความสุข คืนความสุขใหกับคนในชาติ คนไทยทุกคน หรือชาว
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ตางประเทศ ขยายความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ สังคม เตรียมการไปสู
การเปนประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงใน
เร็ววันน้ี  
          วันน้ีเราอาจจะมีทั้งคําชมและคําตําหนิ ในสวนคําชมน้ัน ผมถือวา
เปนธรรมดาตองมีทั้งคนรักทั้งเกลียด  ทั้งชอบไมชอบ แตส่ิงที่ผมจะเอามา
เปนสวนในการพิจารณาในการดําเนินการขับเคลื่อนส่ังการทั้งหมด ผมจะ
รับคําตําหนิมาเปนหลัก และนํามาสูกระบวนการในการคัดกรองวาเปนไป
ดวยความเห็นที่เจตนาดีหรือไม         ถาเจตนาดีผมจะนําไปสูการปฏิบัติ 
เพราะฉะน้ันธรรมดาตองมีคําตําหนิ คงจะไมมีใครชมในขณะที่เราทํางาน
แบบนี้ แตเราใหรูวา เราจะพยายามจะทําอยางเต็มที่ เพื่อใหกระบวนการ
ประชาธิปไตยน้ันเขมแข็งและสมบูรณ        ทุกพวก ทุกฝายพอใจ  
          สําหรับการใชอํานาจรัฐในปจจุบัน กฎหมายปกติ และกฎอัยการ
ศึก ยังคงมีความจําเปนอยูควบคูกันไป ที่ผานมาน้ัน กฎหมายปกติทุกคน
ไมเคารพเช่ือฟง วันน้ีเราใชกฎหมายที่แรงที่สุด แตเราจะใชเทาที่จําเปน 
อาจจะมีผลกระทบอยูบางกับบางกลุม บางฝาย บางพวก หรือตางประเทศ  
ขอความกรุณาไดเขาใจจุดมุงหมายของพวกเราดวย วันน้ีถาเราใช
กฎหมายแรงที่ สุดแลว เราไมสามารถจะทําใหคนอยูในกรอบได 
เพราะฉะน้ันไมมีกฎหมายใดในโลกท่ีจะทําไดอีกแลวสําหรับคนไทย เรา
จะพยายามทําใหยอนกลับไปสูกฎหมายปกติใหได ทุกคนตองเคารพ
กฎหมาย ตางชาติเขาจะเช่ือม่ัน อยาใหเขามองวาคนไทยไมเคารพ
กฎหมายใชเสียงขางมาก ใชการประทวง การทํารุนแรงมาโดยตลอด 
ตรงนี้ตางชาติเขามองเราแบบนั้น ตองแกใหได  
          ความขัดแยงการตอสูกันดวยความรุนแรงหรือการปลุกระดม
อยางไรก็แลวแต  ถายังดํารงอยูตอไป การเลือกตั้งที่ทุกคนตองการให
กระทําโดยทันทีน้ัน  ไมสามารถกระทําไดอยางสันติวิธีแนนอน  จะตองมี
การบังคับ มีการใชอาวุธ มีการบังคับใชกฎหมาย ผมถามวาถาเลือกตั้งได  
ไดรัฐบาลใหมมา  แลวยังเปนรัฐบาลที่ยังมีความขัดแยง ประชาชนไม
ยอมรับ  มีการประทวง แลวเราจะตองใชเจาหนาที่ในการปราบปรามอีก
ถึงเม่ือไหร เราใชการดําเนินการแบบนี้มาหลายครั้งแลวก็ไมสําเร็จ 
เพราะฉะน้ันก็จําเปน  
          ในสวนของการตั้งศูนยการปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฎิรูป  ที่
ทุกคนใหความสนใจในเวลาน้ีน้ัน  วัตถุประสงคหลักของผมนั้น คือ 
ตองการใหทุกคนหันหนามาพูดคุยกัน  หลังจากที่ทุกคนแบงฝกแบงฝาย
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มาเปนเวลานาน ตั้งแต 9 ปที่แลว จนกอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ให
เขาพูดคุยกันใหไดกอน ทหารจะทําหนาที่เปน    ผูอํานวยความสะดวก
และเปนผูสังเกตการณ  เปนผูใหขอมูล โดยเอาขอมูลจากทุกสวน ทุกฝาย 
ทุกกลุมที่ทํามาแลว เร่ืองการปรองดองสมานฉันทที่ทําไวแลวเดิมหลาย
คณะ  และในสวนของการปฏิรูปซึ่งมีหลายคณะ          ทํามาเชนเดียวกัน 
จะใหเขาไปคุยกัน ใครอยากจะมาคุยตรงน้ันมาคุย  กลุมไหนอยากจะมา
ใหมา ทั้งการเมือง      คูขัดแยง  เรื่องระบบราชการ เรื่องกฎหมาย หลาย 
ๆ เรื่องที่เปนหัวขอในการปฏิรูปมาคุยกัน เอาขอมูลเหลาน้ีมาใหทานดูกัน 
เพราะฉะน้ันผมก็เชิญชวนทุกฝายใหมาคุยกัน โดยทหารจะไมมีบทบาท
อะไรมากกวาน้ัน   ไมสามารถจะตัดสินไดวาอันน้ีใช อันน้ีไมใช ถูกหรือ
ผิด    ทุกอยางจะนําไปสูการดําเนินการขั้นที่ 2 ของรัฐบาล       ที่จัดตั้ง
ข้ึนมา ก็จะมีทั้งสภาปฏิรูป  สภานิติบัญญัติ   เรื่องทั้งหมดจะไปเขาสภา
ปฏิรูป   เรื่องใดที่เขาใจกันแลว ทําไดแลวก็ไปสูฝายกฎหมายคือ นิติ
บัญญัติ  จะทําออกมาเปนกฎหมายถึงจะทําได ที่ผานมาผมเห็นทํามา
ตลอดไมเคยทําไดสักที มีแตคนพูด มีแตหลักการและเหตุผล 

วันน้ีผมมาเขาดําเนินการจัดใหเพื่ออํานวยความสะดวกใหทุกคนมา
พูดคุยกันเทาน้ันเอง ก็จําเปนอยูบางที่ตองมีการใชกิจกรรมหลายๆ  อยาง 
เชน  ดนตรี บันเทิง  ใหเขาไดคลี่คลาย ใหเขาไดลดความกดดันของเขา 
ไมอยางน้ันคนคุยกันไมได  บานเดียวกันคุยกันไมได  สามีภรรยาคุยกัน
ไมได   พอแมลูกคุยกันไมได บานติดกันคุยไมได  เพราะฉะน้ันน่ีคือ
ปญหา  ขอใหเขาใจในเจตนาของผมดวย  น่ีคือระยะที่ 1 เทาน้ันเอง ไมมี
ขอยุติ  ไปมีขอยุติในข้ันที่ 2  มีกฎหมายมาทําใหถูกตอง  จะไดแกไข  ไม
วาจะเปนระบบราชการ โครงสรางอะไรก็แลวแต ทุกระบบทุกกระบวนการ 
ไปตกลงหาคําตอบกันใหไดในข้ันที่ 2 สภาปฏิรูป 
           ในสวนของการทํางานในเร่ืองน้ี   หลายคน หลายพวกก็เปนหวง
วา  เราใจรอนเกินไป  ผมวาผมพยายามเต็มที่ เพื่อไมใหเกิดความขัดแยง
ในข้ันที่ 2 ในการตั้งสภาฯ  ไมอยางน้ันไมพูดกันไวเลย   ทุกคนไมไดมา
แสดงความคิดเห็นรวมกันกอนแตแรก โดยยังไมไดขอยุติในขั้นตน ก็จะ
ไปเริ่มกระบวนการเหลาน้ีในข้ันที่ 2 ทําใหสภาปฏิรูปเดินหนาไปไมได  ก็
ขอรองทุกคนใหเขาใจตรงนี้ดวย  และแนวทางตางๆ  ก็เปนแนวทางท่ี
ทานผูรูทั้งหลาย ทุกกลุม ทุกฝาย นักวิชาการเสนอมาแลวทั้งส้ิน   ผม
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เพียงแตใหเขารับทราบ เพราะที่ผานมาเขาไมเคยอานอะไรเลย  เขาไม
เคยดูอะไรเลยจากส่ือ เขาดูจากฝายที่เขาชอบ ทุกคนทราบดี   

สําหรับในสวนของปญหาที่วามียาวนานน้ัน  บางอยางผมคิดวาคง
ไมใช 9 ป หรือไมใช 6 เดือน  บางอยางเปนสิบ ๆ ปยังไมไดรับการแกไข
ในระบอบประชาธิปไตยปกติ   เพราะทานจะทราบดีวาทุกอยางมี
ผลกระทบตอทางดานการเมืองทั้งส้ิน หรือผลประโยชนก็แลวแต  ซึ่งผม
ไมไดพูดถึงคนที่ทําความดี  คนสุจริต       เปนปญหามาโดยตลอด วันน้ี
เราตองทําให  เรียกวาเราเปดชองทางใหกับขาราชการไดทํางานในส่ิงที่
เขาวาดหวังไววาทุกคนจะตองเปนขาราชการที่ดีของแผนดินน้ี เปน
ขาราชการของประชาชนที่ทําหนาที่ในการบําบัดทุกข บํารุงสุขใน
หลักการของการเปนขาราชการที่ดีที่ถวายสัตยกันทุกป   เปนขาราชการ
ที่ดีในพระบาทสมเด็จ       พระเจาอยูหัวอยางแทจริง  

หากวาไดมีการแกไขระบบบริหารราชการการเมือง การปรับปรุง
ดูแลระบบขาราชการใหมีการบูรณาการเช่ือมตอ เช่ือมโยงทั้งคน  เงิน 
งบประมาณ แผนงานทั้งหมด  ใหเปนพื้นที่ใหได  ก็จะเกิดภาพกวางที่มี
การเริ่มตนที่ดี จากน้ันสวนตางๆ  ที่มีงบประมาณตางๆ  ไมวาจะเปน
สวนกลาง สวนทองถิ่น สวนภูมิภาคจะซอยเล็กลงไปใหลงพื้นที่ใหได   ถา
เราไมเริ่มตนแบบน้ีจะเปนการเริ่มตนที่ไมเปนช้ินเปนอัน  จะไมแกปญหา
มาอยางบูรณาการหรืออยางส้ินเชิง เชน เรื่องนํ้า  ที่ดิน  ผลกระทบอ่ืนๆ  
ที่มีมาอยางตอเน่ือง  และคนที่เดือดรอนคือประชาชนคนไทยทั้งส้ิน   

สําหรับประเทศอ่ืน ๆ ในโลกน้ัน  ธรรมดา โลกประชาธิปไตยก็ตอง
เปนแบบน้ี  เราเพียงแตวาขอเวลาสรางชาติ สรางประชาธิปไตยของคน
ไทยที่มีระเบียบ มีวินัย และมีความเขาใจประชาธิปไตยอยางแทจริง  มี
ระบบธรรมาภิบาล  มีความพอเพียงตามแนวทางของปรัชญาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว   ทุกคนมีความเทาเทียมกัน  สังคมมี
คุณธรรมเผ่ือแผแบงปน  คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  
ผมถึงบอกวา        ทุกคนตองมองไปขางหนา  ขางหนาคือประชาชน  
ขางหนาคือปญหาที่เราตองฟนฝา   ไมตองมองตัวเองก็คือ  ตัวเองตองดี 
ไมมองตัวเองใหไปเก่ียวของกับผลประโยชนทุกคนทราบดี  

วันน้ีเราทํางานมาเพียงแคประมาณ 10 กวาวัน เกือบ ๆ 2 อาทิตย  
เราก็เอาความเดือดรอน ความเรงดวน โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจของ
ประชาชนระดับที่มีปญหามากที่สุด มีรายไดนอยมาดําเนินการอยาง
ตอเน่ือง  เคล่ือนงาน 21 กระทรวงใหทํางานรวมกับขาราชการตาม
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นโยบายของ คสช. ตามคําส่ังการอนุมัติของผมในฐานะหัวหนา คสช. 
โดยฟงเสียงผูมีสวนรวมทั้งหมด  ไมวาจะเปนภาคเศรษฐกิจ สังคม  
ประชาชนภายนอก  เอามาเปนแนวทางในการปฏิบัติในทุก ๆ เร่ือง ไมใช
วาเราคิดอะไรแลวก็ส่ังลงไป โดยที่ไมรับฟงความเห็นตาง ไมรับฟงปญหา
จากใครเลย  โดยใชอํานาจคงไมใชแบบน้ัน  ที่จําเปนตองทําแบบน้ี
เพราะวา ขอมูลเดิม ๆ มีอยูแลวทุกเรื่อง เรามาทบทวน มาแกไข มา
ปรับปรุง มาประชุมรวมกันและแลกเปลี่ยนขอมูลซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะ
นําไปสูการแกไขปญหารวมกับ คสช.ใหได อะไรที่ทําไดไมเปนภาระไมมี
ผลกระทบระยะยาวทุกระบบ  เชน ระบบการเงิน การคลัง  หน้ีสาธารณะ 
ก็ดําเนินการได  ทุจริตคอรรัปช่ัน ทั้งที่ผานมาหรือยังอยูในกระบวนการ
ตองทบทวนแลวดําเนินการใหเหมาะสม   ในเรื่องโครงการที่มีปญหา
ดังกลาว สําหรับผูที่มีความผิดก็ตองถูกดําเนินการตามกฎหมาย  ทั้งน้ี  
ตองไมมีผลประโยชน ไมมีใครไปเรียกรอง  ไมมีใครไปเสนอใหอยางที่มี
การกลาวอางมาโดยตลอดเวลาวา ไมถูกตอง ไมโปรงใสในทุกโครงการ 
ในทุกกิจการที่ผานมา   

ดานความม่ันคงซ่ึงรับผิดชอบหลายกระทรวงดวยกัน ไมวาจะเปน
กระทรวงกลาโหม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร   กระทรวงการตางประเทศ  มีความเก่ียวของกันทั้งหมด  
เพราะวาความม่ันคงตองพูดถึงทั้งในประเทศและตางประเทศดวย   
เพราะฉะน้ัน ส่ิงที่เราตองทําความเขาใจกันตอไปคือ  คําวาการเปน
ประชาคมอาเซียน การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงตางกัน มี
ความเก่ียวของเช่ือมโยงกัน  อาเซียนคือทุกประเทศที่อยูในกลุมอาเซียน
ดวยกันทั้งหมด มี 3 เสาหลัก สําหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรากําลัง
จะกาวเขาไปในปลายป 2558  ที่ใกลจะถึงน้ี  ตองเตรียมการทั้งหมด วันน้ี
เรามีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยเหมือนของรัฐบาลมีผูรับผิดชอบ
ชัดเจน ใครจะรับเรื่องไหนไปทํา กระทรวงไหนจะรับไป   ก็ตองไปเดิน  
ไมใชมีแตหลักการแลวไมมีการปฏิบัติ ไมมีหนวยปฏิบัติหลัก รอง เสริม 
ไมมีไมไดมันเปนส่ิงสําคัญ เพื่อที่จะสรางความเช่ือม่ันเรากับตางประเทศ 
  ในสวนของการดําเนินการตางๆ  ตามที่ไดกําหนดไปน้ัน  ผมได
กําหนดไปใหสวนขับเคลื่อนทั้งหมดน้ันไปทํามา  ทั้งน้ีจะตองอยูในกรอบ
ของสภาพัฒนฯ  ในสวนของสํานักงบประมาณจะตองรวมกันจัดทําตั้งแต
แรก  ในสวนน้ีมีการประเมินผล  สิ่งใดที่ไมสัมฤทธ์ิ ไมมีผลสัมฤทธ์ิ   ไม
ฟงเสียงประชาชน มีการตอตานเหลาน้ี ถึงแมจะเปนงานดานความม่ันคงก็
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ตองทบทวน  ความรวมมือความสัมพันธตางประเทศทุกชองทาง  ไมวาจะ
ทางราชการ รัฐ เอกชนตางๆ  ตองรวมมือกันเรงในการประชาสัมพันธให
มากข้ึน  โครงการความรวมมือกัน การสรางความสัมพันธที่ดีของทหาร
ตอทหาร รัฐตอรัฐ ประชาชนตอประชาชนตามแนวชายแดนตอง
กวางขวางขึ้น        การจัดทําโครงการปาอาเซียนเร่ิมตนจากแนว
ชายแดนไปกอน  จะเริ่มโดยทันที  วันน้ีเริ่มตนไปในหลายพื้นที่ไปแลว 
โดยทหารเปนผูดําเนินการมาลวงหนาใหแลว  

การจัดตั้งโรงงานชายแดน การควบคุมแรงงานทั้ง 3 สวนไดแก 
แรงงานประจําวันเชาไปเย็นกลับ แรงงานตามหวงฤดูกาล แรงงานรายป
เหลาน้ีตองไดรับการแกปญหาอยางเปนระบบโดยทันที ผมใหหนวยงาน
ดานความม่ันคงรับผิดชอบไปแกไขดําเนินงาน ซึ่งที่ผานมามีสวนงานที่
รับผิดชอบอยูแลว วันน้ีบางคณะก็ไมมี     บางคณะก็ไมครบตองไปจัดตั้ง
มาใหมใหเรียบรอย  ในสวนของแรงงานนั้นหรือโรงงานชายแดนน้ันมี
ความจําเปน เพราะไมอยางนั้นถาไมมีโรงงานชายแดน  ไมมีการสราง
งานในพื้นที่ชนบท คนจะเขามาในกรุงเทพฯ จะแออัด และมีการกระทํา
ความผิดกฎหมายมากขึ้น ยาเสพติด แรงงานตางดาว หรือการลักขโมย
ในพื้นที่เมืองใหญ ๆ  จะเกิดขึ้น เปนปญหาดานความม่ันคงในระยะส้ัน
และระยะยาว  

สําหรับงานดานความม่ันคงขอเรียนวา ตองใหความสําคัญ คงไม
อยากใหทุกคนคิดวาถางานดานความม่ันคงแลวตองเปนเรื่องของทหาร 
ตํารวจ หรือราชการเทาน้ัน ทุกคนมีสวนรวมในงานดานความม่ันคง  ทุก
คนเฝาระวังได  ทุกคนแจงเหตุรองเรียน  รองทุกขอะไรไดทั้งหมด  นั่นคือ
หนาที่ของประชาชนทั่วไป  เม่ือมันถึงขั้นที่เราตองดําเนินการเจาหนาที่จะ
เขาไป  บังคับใชกฎหมาย ทั้งเริ่มตนเอง ทั้งขอมูลจากทาน ถาทานไมทํา
แลวปลอยใหมันลุกลามบานปลายไปสุดทาย และใหเจาหนาที่ไปทําก็เกิด
ความรุนแรง  ตองบังคับใชกฎหมายอยางรุนแรง ใชกําลังกันอะไรกันก็
เสียหายไปทั้งหมด  เพราะฉะน้ันประชาชนตองเรียนรูวา  เราจะดูแล
ตัวเองกันไดอยางไร ดูแลสังคมไดอยางไร เพื่อใหเจาหนาที่กับประชาชน
น้ันขัดแยงกันใหนอยที่สุด  ถาทุกคนทําไดแบบน้ี   ความขัดแยงมันไม
เกิด  กฎหมายก็ไมตองถูกบังคับใชมากขึ้น เจาหนาที่ก็ไมมีสวนรวมใน
การเรียกรองผลประโยชนตางๆ         ส่ิงเหลาน้ีก็ไมเกิดขึ้น  เหมือนกับที่
บานเมืองตางๆ  ที่เขาเจริญแลว เจาหนาที่แทบไมตองอะไร  เขานั่งและ
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คอยดู คอยตรวจเย่ียม ตรวจตรา   ผมคิดวาเราตองไปสูจุดน้ันใหไดและ
โดยเร็วดวย   

ในสวนของการเสริมสรางกําลังของกองทัพ ไมวาจะเปนคน อาวุธ
ยุทโธปกรณตาง ๆ นั้น ผมจะกํากับดูแลใหเปนไปตามแผนการพัฒนา
กองทัพ ทั้งดานบุคลากร ยุทโธปกรณ ส่ิงอุปกรณตาง ๆ เพราะมีราคาสูง 
วันน้ีชํารุดก็ตองซอม สวนที่ตองทดแทนที่มีอายุมาก ๆ ทั้งหมดอยูใน
แผนพัฒนาทั้งส้ิน ไมไดมีกระบวนการทุจริตอะไรตาง ๆ  ทําอยางน้ัน
ไมไดครับ เราตองระมัดระวัง อันน้ีเปนงานฝายความมั่นคง ซึ่งตองทํา
ความเขาใจกันทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ( ICT)  ทั้งกระทรวงการตางประเทศ ก็ตอง
สรางความเขาใจใหมากข้ึนในการบริหารของเรา ในความมุงหมายของ
เรา จะทําใหเกิดความมีเสถียรภาพ การยอมรับนับถือของตางชาติใหมาก
ข้ึน จากน้ีเปนตนไป 
 เรื่องการจํานําขาว  การระบายขาวตาง ๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธ
ตอเน่ืองกัน  ถาเรารีบระบายขาวจนเกินไปจะทําใหเกิดการเสียราคา แลว
เกิดการทุจริต ตองมีการพิสูจนทราบ มีตรวจบัญชี ตรวจขาวกอน ซึ่งอันน้ี
เปนเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่เขาจะสงประสานมาที่ คสช. ใหไป
ชวยสนับสนุนในการตรวจสอบ เปนหนาที่ของฝายกระบวนการยุติธรรมที่
จะตองดําเนินการ วันน้ีเราเตรียมความพรอมไวใหแลว หากมีผูกระทํา
ความผิดในเรื่องเหลาน้ี  คงจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมที่มีอยู 
 ในสวนของขาวนั้น ผมคิดวา วันน้ีเทาที่ทราบขอมูลข้ันตน ราคา
ขาวตอตันรูสึกจะสูงขึ้นมาเล็กนอย เน่ืองจากเรายังระงับการระบายขาวไว
ช่ัวคราว เพราะฉะน้ันขาวหมุนเวียนในทองตลาดคอนขางที่จะจํากัด อันน้ี
เปนขอมูลที่ผมทราบจากสมาคมขาว ผมวาเปนส่ิงที่ดี  ถาเรารีบระบายไม
มีการตรวจสอบ เพราะรีบจะเอาเงินมาคืน ราคาขาวก็ตกทั้งหมด 
เพราะฉะน้ันอันน้ีเราจะทําดวยความรอบคอบ ยุติธรรม เปนธรรมและ
โปรงใส  
 การขออนุญาตของ BOI  อันน้ีเปนเรื่องของฝายเศรษฐกิจ ผม
ยกขึ้นมาพูดกอน เพราะวาตองมีการจัดตั้งบอรดใหไดเร็ว ๆ และในสวน
ของการพิจารณาดําเนินการคงตองเพิ่มมาตรการตาง ๆ มากขึ้น ไมใชวา 
7 แสนลานบาทอนุมัติทั้งหมดทีเดียวคงไมใช ผมไดเสนอแนะและให
แนวทางไปแลววา นาที่จะเอามาตรการตาง ๆ เพิ่มขึ้น แลวใครทําไดก็
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อนุมัติไปกอน เชน ในเร่ืองของการใชพลังงานทดแทน การประหยัด
พลังงาน การสรางงาน สรางอาชีพ รายไดใหกับคนไทย ผลประโยชนที่
เปนธรรมใหกับรัฐ ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีจะตองพิจารณาเปนลําดับแรก และที่
สําคัญคือการสรางความเขมแข็งใหกับประเทศของเรา ไมใชประกอบการ
แลวนําขายนอกประเทศเทาน้ัน จะตองใชวัตถุดิบของเรา ที่เรามีมากมาย
ใหเกิดประโยชนเพิ่มมูลคา ดีกวาที่เราจะเอาไปขายใหตางประเทศใน
ลักษณะที่มีมูลคาต่ํา ทําไดไหม ก็ใหแนวทางไปแลว ทุกคนก็ไปพิจารณา
มาแลวกัน เพราะฉะน้ัน งานใด แผนงานใด หรือบริษัทใดทําได แบบน้ี ก็
จะไดรับการพิจารณากอน รวมความไปถึงเรื่องโรงงานส่ีดวย ตอง
ตรวจสอบอนุมัติใหเกิดประโยชนกับคนไทย สรางความเขมแข็ง ประหยัด
พลังงาน ใชพลังงานทดแทน ก็จะไดรับการพิจารณาเปนลําดับแรก 
 ส่ิงที่สําคัญคือ ผมอยากใหประเทศเรามีโรงงานอุตสาหกรรม ไมวา
จะขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรืออะไรก็แลวแต คงตองเริ่มขนาดเล็กหรือ
กลางไปกอน เพื่อผลิตช้ินสวนที่สําคัญที่มีเทคโนโลยีสูง ไมใชเพียงแค
ตัวถัง หรืออะไรตาง ๆ ที่ราคาต่ํา ผมอยากใหมีเทคโนโลยีสูงขึ้นมา เชน 
ทําสวนของเครื่องยนตหลัก ๆ ไดไหม หรือทําเครื่องยนตทั้งเครื่องไดไหม 
ถาเรายังคงพึ่งพาอาศัยคนอ่ืนอยูแบบน้ี วันหนาเราก็ไมมีอะไรเปนของ
ตัวเอง ไมมีทาง ไมมีโอกาส เพราะฉะน้ัน เม่ือเขาเขามาเขาตองใหความรู
เรา เราก็ตองนําเทคโนโลยีที่เขาถายทอดนําไปสูการปฏิบัติใหเปน
รูปธรรม เพราะฉะน้ันตองมีสัดสวนในการใชของภายในประเทศเรา 
 การเบิกจายงบประมาณภาครัฐป 2557 ที่อนุมัติไปแลว ถาทบทวน
แลว ตรวจสอบแลว ทําไดก็จะเรงทํา เพราะใหเกิดการหมุนเวียน เกิด
ความกาวหนาในแตละโครงการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวย หมุนเวียนใหทั้งในประเทศ ตางประเทศ ทั้งระดับบน ระดับ
ลาง อะไรก็แลวแต การลงทุนตาง ๆ ก็ไมไดมีการยายฐานการผลิตไปที่
อ่ืน มีการลงทุนเพิ่ม แตทั้งน้ีตองอยูในกติกาที่เรากําหนดไวใหชัดเจน ถา
เราไมมีกติกาชัดเจน เรามุงหวังแตเพียงสรางแรงจูงใจใหเขาอยางเดียว 
ประเทศเราก็อยูที่เดิม  
 ในสวนการจัดทํางบประมาณป  2558  อันน้ีก็ทําคูขนานอยูแลว 
เพื่อใหเกิดความโปรงใส และไมใหเกิดปญหาดานงานงบประมาณก็จะมี
สวนของสํานักงบประมาณ สวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มาดําเนินการดวยตั้งแตตน 
เพราะฉะน้ันเขาจะไดควบคุมในเรื่องของการใชจายงบประมาณตั้งแต
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แรก เม่ือเอากลุมงานที่ตรงกัน เชน เรื่องนํ้า เรื่องสาธารณูปโภค ที่มีหลาย
กระทรวง มาคุยกันเปนกลุมหลัก ๆ และใหแนวทางนโยบาย แลวก็คุย
รวมกัน ใครจะหลัก ใครจะรอง ใครจะเสริมก็ไปทํามาเพื่อใหเกิดภาพ
โดยรวมเกิดขึ้น ไมอยางน้ันก็ซ้ําซอนกัน ก็ลงเปนพื้นที่เหมือนเดิม วันน้ี
ตองใหทั่วถึง ใหประชาชนทุกคนไดมีโอกาสใชในทุกระดับใหเกิดความ
เปนธรรม อะไรตองใชงบประจํา อะไรตองกู อะไรเอกชนจะมารวม ทั้งน้ี
ตองมีหนวยงานหลักเรื่องนํ้า สาธารณูปโภค อันน้ีจัดความสําคัญลําดับ
แรก การสรางงาน สรางรายได ขับเคล่ือนเศรษฐกิจพยายามจะทําใหเร็ว
ที่สุด เพราะฉะนั้นขณะน้ีทุกอยางกําลังทําอยู รวมกันระหวาง คสช. และ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับงานดานงบประมาณ ทั้งในสวนนโยบาย ในสวน
ของตรวจสอบ และในสวนของการปฏิบัติ  
 โครงการริเริ่มใหม การบูรณาการกําลังดําเนินการอยู ขณะน้ีเรามี
การจัดตั้งคณะทํางานดานงบประมาณการตรวจสอบขึ้นมา ที่อาจจะมี
ทหารอยูในสวนน้ัน เพื่อเปนแกนนํา เพ่ือขับเคล่ือนให แตในสวนของ
ภายในจะเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของในเร่ืองของการตรวจสอบของรัฐ
มาประกอบไปดวย เพื่อจะลงมาตรวจสอบทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุก
แผนงาน ที่นาจะเปนปญหาหรือยังไมชัดเจน ไมสามารถตอบคําถาม 
หรือไมสามารถเปนไปตามนโยบายได เพื่อเสนอใหหัวหนา คสช. ได
ตัดสินใจอีกครั้งหน่ึง จะไดไมเกิดการผิดพลาด เราจะไมผลีผลามการใช
จายงบประมาณ ถึงแมวาจะรีบอยางไร แตถาไมถูกตอง ดําเนินการไปก็
เสียหายในวันหนา อยางเชนที่เคยผานมา  เพราะฉะนั้นทุกอยางจะตอง
ระมัดระวัง ทุกขั้นตอนจะตองโปรงใส หยุดการทุจริตคอรรัปช่ันใหได 
เพราะฉะน้ัน อยาไปหลงเช่ือใครวา ผูใดจะสามารถมาสั่งการ สามารถมา
ใหหัวหนา คสช. ส่ังเรื่องน้ี เรื่องน้ันให ไมมีทาง ผมไมพบใครทั้งส้ิน 
เพราะฉะน้ันเราจะทําอะไรที่สังคมตองการแกไข เราก็จะทําให แลวเราก็
จะทําตัวเปนเย่ียงอยาง เปนตัวอยาง อะไรที่ผมไมไดพูดเองจากปากของ
ผม กรุณามาถามผมหรือถามผานกลไกของ คสช. ไดตลอดเวลา วาใช
หรือไม จริงหรือไม มีคนไปกลาวอางอยางโนน อยางน้ี ไมมีนะครับ ผมไม
พบใครเลย ผมเพียงแตรับคําปรึกษามาจากหลายสวน หลายฝายโดยผาน
คณะทํางานของผมทั้งส้ิน  
 การใหคําปรึกษาในปจจุบันน้ัน มีหลายชองทาง ทั้งแบบเปน
ทางการ และไมเปนทางการ วันน้ีเรามีตั้งเปนทางการอยูตามคําส่ังที่ทุก
ทานเห็นอยูแลว หนวยงานภายนอกก็รวบรวมมาจากส่ือ จากเสียง
ประชาชน จากผูหวังดีทุกภาคสวน ก็จะมาเขากระบวนการการกลั่นกรอง
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เอามารวมเขาดวยกัน แลวผมจะเปนผูพิจารณาวาอันไหนที่มีประโยชน 
อันไหนที่ทําไดทันที อันไหนเปนระยะที่ 2 ที่ 3 อะไรก็แลวแต ผมถือวา
คําแนะนําทุกอยางน้ันเปนประโยชน  และที่สําคัญผมใหดูในสวนของส่ือ 
โซเชียลมีเดียตาง ๆ ดวย วามีคําติชม คําตําหนิ คําแนะนํา คําแนะนํามี
เปนหม่ืนตอนน้ี ผมใชคําวามากมายแลวกัน ก็พยายามจะทําใหได 84 วัน
จะใหทําหมดหลายพัน หลายหม่ืนเปนไปไมได ก็พยายามจะรวบรวมเขา
กลุมงานตามที่เราจัดตั้งไว แลวไปขับเคลื่อนใหไดโดยเร็ว เราคงทําไมได
ทั้งหมด ก็คงเปนระยะที่ 1, 2, 3 อยางที่เรียนไปแลว 
 อยางไรก็ตามขอใหม่ันใจการทํางานของเรา ความเดือดรอนของ
ประชาชนเปนหลัก เรื่องขาว ผลิตผลการเกษตร ภาษี ราคาพลังงาน ทุก
อยางตองทบทวน  ชะลอ เพ่ือจะหาหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ที่เกิดความชอบ
ธรรม ไมไดทําเพื่อใคร ประชาชนตองพอใจ แตพอใจก็ตองรู ตองมี
หลักการและเหตุผล วันน้ีเราเช่ืออะไรในส่ิงที่ไมมีขอเท็จจริง เราเช่ือใน
ส่ิงที่เราชอบ เช่ือในส่ิงที่เราอยากจะฟง แตถาเราฟงทุกพวก ทุกฝาย จะ
เห็นวา ปญหาอยูตรงไหน ขอมูลที่แทจริงอยูไหน บางครั้งเรื่องเดียวกัน 
ตัวเลขคนละเรื่อง ความเปนไปเปนมาคนเรื่องกันหมด เพราะฉะนั้น ผม
จะตองหาโอกาสใหหนวยงานที่มีปญหาทั้งหมดไดมีโอกาสไดช้ีแจง 
โตแยงซึ่งกันและกันในประเด็นตาง ๆ และทานตองฟงดูวาเปนอยางไร  
 วันน้ี ทานใหผมทําหลาย ๆ อยาง ซึ่งมันยังไมไดขอเท็จจริง เปน
เรื่องของการพูดคุย มารูจากส่ือ จากอะไรก็แลวแตซึ่งไมได ตองใช
กฎหมาย ใชกระบวนการตาง ๆ อีกมากมาย เร่ืองพลังงาน อะไรตาง ๆ  
เรื่องรัฐวิสาหกิจ ตองมีการทบทวนอยางถี่ถวน เพราะมีความสลับซับซอน 
มีความตอเน่ืองเช่ือมโยง ถารีบทําตรงนี้ มีผลกระทบตออีกหลายระบบ
ดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการลดภาษี ลดราคานํ้ามัน วันน้ี
ถาหากวาไมทบทวนโครงสรางพลังงาน เราคงทําอยางใดอยางหน่ึงกอน
ไมได วันน้ีไดแคชะลอไวกอน แลวก็หาทางแกปญหา เพราะเหลาน้ีเปน
แผนงานหรือการดําเนินการเปนป ๆ ที่ผานมาโดยรัฐบาลอยางตอเน่ืองมา
โดยตลอด ถาเราปรับโครงสรางไมได แลวเราไปลดราคามาก ๆ ตามที่ทุก
คนเรียกรอง ปญหาจะตามตอไปในภาคขนสง ภาคระบบสาธารณูปโภค 
ราคาสินคา มากมาย เพราะฉะน้ัน เด๋ียวตองมาคลี่คลายกันใหไดโดยเร็ว 
ตนทุนที่มา มาอยางไร การจัดสรรผลประโยชน กําไร ประโยชนทีค่นไทย
ไดรับ ตองมาทําความเขาใจอันเดียวกันกอน เพื่อจะไดเกิดการแกไข
อยางยั่งยืน  
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 เรื่องการรับผลประโยชนทุจริตเอ้ือประโยชน คสช. ยืนยันไมมี
ผลประโยชนใด ๆ ทั้งส้ิน เพราะเรามาเพื่อจะแกส่ิงเหลาน้ัน เราคงไมมา
ทําใหม เพราะฉะน้ันตรวจสอบใหดี ทั้ง คสช. ทั้งขาราชการ ตอง
ไววางใจกันกอน คือคนถาจะโกง หามอยางไรก็จะโกง และหาทางโกงกัน
จนได แตทุกคนก็ตองเฝาดูกัน ชวยกันระมัดระวัง และใชวิธีการอัน
ถูกตองตามกฎหมายมาบอกมาแจงความ จะไดตรวจสอบ  ผมรับทุกเรื่องที่
จะตรวจสอบให อยาไปใชการกระทําผิดกฎหมาย การใชความขัดแยง 
ใชการตอสูกันของประชาชนมาเปนตัวกําหนดวาใครจะชนะ ใครจะแพ 
ใครจะถูก ใครจะผิด ไมได ขอใหแจง คสช. จะลงไปแกไขลงไป
ตรวจสอบให การใชอํานาจเด็ดขาดในการแกไขปญหาเศรษฐกิจ 
การเงินการคลังน้ัน เปนอันตรายตอระบบการเงินการคลังของประเทศใน
ระยะยาว วันน้ีหนักสุดคือ เร่ืองพลังงาน ภาษี ราคาสินคา ขนสง ระบบ
นายทุน มีปญหามากตองแกไข ประชาชนตองเขาใจ ถาหากวาผมทํา
วันน้ีก็เปนเหมือนประชานิยม วันหนาก็เกิดปญหา วันน้ีพอใจ วันหนา
ผิดพลาด พวกเราก็ถูกตําหนิ  ขาราชการถูกตําหนิ  ฉะนั้นตองอยูในขั้น
การดาํเนินการทั้งหมดในขณะน้ีอยางรวดเร็ว 

ในสวนการอนุมัติโครงการน้ัน  ไมตองกังวล วันน้ีเราจะเรง
ดําเนินการโดยเร็วเพื่อใหเกิดการหมุนเวียนดานเศรษฐกิจ สัปดาหหนาจะ
เปนการประชุมเหมือนกับมีการประชุมโดยคณะรัฐมนตรี  หรือวา
นายกรัฐมนตรีในการที่อนุมัติโครงการตาง ๆ ท่ีเกินอํานาจของกระทรวง
หรือรัฐมนตรี อาทิตยหนาจะเริ่มดําเนินการ 
             ในสวนของการลงทุนตางประเทศน้ัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการหลัก ๆ โครงการที่มีราคาสูง และตองไดผลประโยชนระยะยาว
ของตางประเทศลงทุนน้ัน ผมคิดวาตองทบทวน  ถาเราใหเขาทําทั้งระบบ 
แตเขาตองไดผลประโยชนเปนระยะเวลานาน ๆ หรือวาตองใชพื้นที่เขา
ในการดําเนินการไปในเรื่องธุรกิจอ่ืน ๆ ของเขาดวย ผมคิดวาตอง
ทบทวนทั้งหมด การตกลงใด ๆ ก็ตาม ประชาชนทั้งประเทศตองเห็นชอบ 
และกฎหมาย ความมีศักดิ์ศรีของประเทศไทย ผมพูดรวม ๆ อยางนั้น 
             เจตนารมณของผมคือการที่จะทําอยางไรใหประเทศชาติเกิด
ความรัก ความสามัคคี ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สรางกฎระเบียบของสังคมขึ้นมา มีความเปนธรรมชอบธรรม โปรงใส มี
ประโยชนตอประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม การทุจริตย้ําอีกครั้งหน่ึง
วาจะตองไมมี ตองหยุดใหไดในระยะเวลานี้และตอ ๆ ไป 
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             ในสวนของกระบวนการยุติธรรมน้ัน คงตองใหทานเปน
ผูดําเนินการ ทานทราบดีอยูแลว ไมวาจะเปนตํารวจ อัยการ ศาล องคกร
อิสระ ทานจะตองทําอะไร มีคดีความอะไรที่อยูในกระบวนการ อะไรยังไม
เขา ทานตองดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของทานโดยไรความกดดัน ที่
ผานมาถูกดําเนินการโดยความกดดันทั้งส้ิน ทําใหเกิดความไมเขาใจ เกิด
ความไมเช่ือม่ันในกฎหมายถึงการกระทําของทุกองคกร วันน้ีทานตอง
สรางความเขมแข็งของตนเองพรอมกับปฏิบัติหนาที่ไปดวย  วันน้ีเรายก
ความกดดันเหลาน้ีออกไปแลว ตองดําเนินการ 

โดยสรุปแลว ผมพูดไปอะไรหลาย ๆ อยางที่เกี่ยวของกับหลาย ๆ 
คนคือเรื่องการลดเคอรฟวหรือลดมาตรการตาง ๆ ในพ้ืนที่  เราเร่ิม
ดําเนินการตามลําดับ วันน้ีนอกจากในพื้นที่กําหนดไวแลวเดิม ในพื้นที่
ทองเที่ยวเราไดลดเพิ่มไป ฉะน้ันส่ิงใดก็ตามที่ดําเนินการก็จะลดไปเรื่อย  
เรื่องส่ือ เรื่องการปดควบคุมส่ือ  บางส่ือซึ่งผิดกฎหมาย หรือมีผลกระทบ
ตอความขัดแยง คงตองหาขอตกลงทําสัญญา อยากจะเรียนวา ส่ือที่มา
จากดาวเทียมมีปญหาหลายสวน  ไมวาจะเปนวิทยุ โทรทัศนหลาย ๆ 
อยางอยูในข้ันการทดลองออกอากาศ เพราะฉะน้ันยังไมถูกตองตาม
กฎหมาย วันน้ีตองเรียกมา ถาผิดยังไมถูกตอง ตองปดไปกอน แลวมาทํา
ขอตกลง ทําสัญญา ใหถูกตองตามกฎหมายที่ กสทช. (คณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ) 
ควบคุม ผมพูดถึงส่ือทุกส่ือขอความกรุณาทําใหถูกตอง และอยากลาวถึง
ความขัดแยงหรือมาโจมตี มาวา กลาวถึง คสช. ซ่ึงกําลังทํางานอยูใน
ขณะน้ี ขอรองกัน 
             อาวุธสงครามวันน้ีเราจับมาไดมากพอสมควร มีการสืบหาความ
ตอเน่ืองเช่ือมโยงมีหลายระดับ หลายพวกหลายฝาย ซึ่งเปนขอมูล
ทางดานการสืบสวนของเจาหนาที่ตํารวจและกระบวนการยุติธรรม เราจะ
ดําเนินการตอไปอยางเขมงวด เคยบอกแลววาใหเอามาคืน เอามามอบ ถา
เกินกําหนดแลวจับกุมทันที วันน้ีสืบหาตนตอ คําส่ังการ อาวุธมาจากไหน
อยางไร วันน้ีเยอะมาก และคล่ีคลายไปไดเยอะแลว  
              และอยากเรียนวาทุกคนจะไดสบายใจ คงไมใชเฉพาะชวง แต
เรื่องพวกนี้มีมาอยางตอเน่ืองมากบางนอยบางเพราะวาชายแดนเราไมได
มีรั้วรอบขอบชิดที่ชัดเจน มีทหาร ตํารวจ  มีสวนงานความมั่นคงไปเฝา  ก็
เฝาไดเปนจุด ๆ บางอยางพอสกัดกั้นไดก็ไปเสนทางใหม  แตผมไมปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ  ตองมีมาตรการอ่ืน ๆ ที่จะทําใหเสริมการปฏิบัติการทาง
ทหาร ทางเจาหนาที่ใหดีข้ึน เชน ในเร่ืองของความทันสมัยในการใช
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เทคโนโลยี  ใชกลอง เหมือนตางประเทศทํา ซึ่งเราไมสามารถทําได 
เพราะวาติดขัดดานงบประมาณ  วันน้ีเราตองใชคน  ใชประชาชนชวยกนั
เฝาระวังดวยตามแนวชายแดน  
             ในดานสังคมจิตวิทยา การปลูกจิตสํานึก การศึกษา สาธารณสุข 
การเขาถึงการบริการ การเพิ่มลดจํานวนขนาด การกอสรางถาวรวัตถุที่มี
ราคาแพงตองลดลงใหเปนระยะ  เราสรางคนกอนดีกวา สรางคนที่มี
คุณภาพมากกวาสรางปริมาณ ตึกรามบานชอง ที่ทําการมีขนาดที่
พอเพียง ระยะที่หน่ึงถาตองสรางใหม สรางงดงามสวยหรู แตบริการไมได
ประชาชนไมพึงพอใจ ผมวาไปทําคนใหดีกอน  เหมือนนกนอยทํารังแต
พอตัวไปกอน  แลวระยะสอง ระยะสาม คอยไปทําตอ ประชาชนเสียเวลา 
เสียคาใชจายในการเดินทางไปมา   ก็ตองมีการใหบริการใหขอมูล
ขาวสารหรือการแกไขปญหาใหประชาชนในทุกพื้นที่  จะดวยระบบงาน
เอกสาร เจาหนาที่เหมือนเดิม  หรือจะมีระบบที่ทันสมัยก็แลว  ก็กําลังไป
คิดอยูส่ังการไปแลว 
             เร่ืองวัฒนธรรมความเปนคนไทย ความภูมิใจในความเปนชาติ 
รักสถาบัน เหลาน้ีคงตองชวยกันพูดชวยกันแนะนํา และบรรจุเขาไปใน
การเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการดวย   

เรื่องการทองเที่ยววันน้ีตองใหเขาเกิดความปลอดภัย ไมใชเขามา
เมืองไทยเขาทําผิดกฎหมายอะไรก็ได  เรื่องยาเสพติด เขามาเรื่องอะไรที่
มันไมดี  วันน้ีทานเห็นอยูแลว ถาในภาพยนตรเขาจะกลาวถึงเรื่องน้ี เรื่อง
น้ันเดี๋ยวมาประเทศไทย ผมอายเขานะ ทานไมอายเหรอ เวลาที่เขาเขียน
ลงไปในบทภาพยนตรของตางประเทศ  ทุกคนตองชวยกันผูประกอบการ
ตองอยูในกรอบ ในวัฒนธรรมความเปนไทยตองรักชาติดวยกัน  
             เร่ืองศาสนาเหมือนกัน  ทุกศาสนาในโลกอยูประเทศไทยไดหมด  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงสนับสนุน ทุกศาสนาในโลก ทุก
ศาสนาสอนใหคนเปนคนดี แตมันก็มีคนบางจําพวกที่เขาเรียกวาเปนมาร 
ก็แกไขกันไป ใครมีหนาที่อยาใหคนขาดการเคารพนับถืออีกตอไป  

การพัฒนาครูระบบการศึกษา หลักสูตรตาง ๆ ประวัติศาสตร  สิทธิ
หนาที่ เบญจศีล เบญจธรรมกลับเขามาใหมในระบบการศึกษา เพื่อสราง
วินัยความเขมแข็งคนในชาติ ทั้งกาย ใจ จิตสํานึก ความรับผิดชอบตอ
สังคม  ถาเราสรางประชาชน สรางเด็กเยาวชน ขาราชการ ทุกฝายทุก
ภาคสวนใหมีกระบวนการคิดอยางเปนระบบ ไมใชคิดส้ัน ๆ  ทําแลวเลิก 
ตอไปตองไมเกิดขึ้น คิดใหยาว ๆ มีสมาธิหนอย มีเหตุมีผล อยาเช่ืออะไรที่
เขาพูดมาอยางเดียว ตองพิสูจนทราบกอน  ผลประโยชนแหงชาติเปน
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หลัก  การถูกแบงปนใหกับสังคมที่มีความอารีอารอบ ไมใชสังคมที่เขนฆา
ใหรายซึ่งกันและกัน แบบน้ีมันตองไมเกิดขึ้นอีกตอไป  เราตองแขงขัน
หลายประเทศ การทองเท่ียวสําคัญที่สุดมีรายไดหลักหลายแสนลานตอป 
ตองรีบดําเนินการ 
             การใชจ ายงบประมาณ ผมหวง เรื่ อง เดียว  การใชจ าย
งบประมาณเปนเรื่องของงานการเมือง  เรื่องของการประชานิยมไมทั่วถึง 
ผมคิดวาทุกคนตองรวมมือกัน   ขาราชการก็ตองรวมมือกันสรางภูมิคุมกัน
ใหดี  ผมวาตางชาติตองเขาใจ ในชวงน้ี  ขอเวลาดูผลงาน หนวยงาน
แกปญหากอน ใหเวลาเราระยะหน่ึง   เราเสียเวลากับการทะเลาะกันใน
ชาติมานานเต็มที่แลว นานเพียงพอแลว  จะตองไมใหเกิดขึ้นตอไป  คสช.  
ไมไปทะเลาะกับใครที่เห็นตาง  ไมวาจะเปนตางประเทศหรือในประเทศ  
ทุกคนมีเหตุผลของตนเอง เพียงแตวาเราตองมีคุยกัน และมาแกปญหา
ของพวกเราอยางยั่งยืน 
            เร่ืองกฎหมายผมเรียนไปแลว  ในเร่ืองการดําเนินคดี  การ
ดําเนินการอะไรตาง ๆ ทุกคนเรงรัดผมเหลือเกิน คือสรุปทุกอยางกลับมาที่ 
คสช. หมดแลว ตองทําน่ีทําน่ัน  เวลาน้ันเวลาน้ี เดี๋ยวน้ีบัดน้ี  การจัดตั้ง 
การแตงตั้ง การยกเลิกตาง ๆ ทั้งหมด  ผมเขาใจ  วาทานเดือดรอน  ทานมี
ปญหา ทานไมวางใจ  แตขอเวลาผมแกไขหนอยไดไหม อยาใหมากเลย
เดี๋ยวผิดไปวันหนาก็เกิดปญหาตอไปอีกครั้งหน่ึง  
             ในสวนของ  Road Map ตาง ๆ น้ัน พูดไปแลว มี 3 ระยะอยาง
กังวล กรุณาเขาใจหนอยบางทีไปทีความหมาย แปลความหมายผิดตลอด  
ผมไมเขาใจวิธีการแปลส่ือความหมาย ผมวาผมพูดชัดเจน ที่พูดเยอะ พอ
พูดนอยทานก็ไมเขาใจ พูดเยอะทานก็ไปเอาส่ิงเล็ก ๆ นอย ๆ มาจับผิดจับ
ถูกอีก  ผมไมรูวาผมจะพูดอยางไร ตอนน้ีเราจะทํางานดวยความทุมเท 
เสียสละ แกปญหา 9 ปที่ผานมาใหได   และสถิติความเช่ือม่ันใน
ตางประเทศดีข้ึนตามลําดับ  โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ สถาบันที่มีช่ือของ
ตางประเทศ  จะใหเครดิต ใหการยอมรับ  ตลาดหุนสูงขึ้นอยางตอเน่ือง
ในหลายเดือนที่ผานมา มูลคาซื้อขายตอนน้ีมากมาย  ก็เปนที่นายินดี 
เหลาน้ีเกิดขึ้นไมไดถาทุกคนไมรวมมือกัน  ถาเราทุมเทไมเห็นแกเหน็ด
เหน่ือย  เพ่ือพี่นองประชาชน  น่ีผมพูดถึงขาราชการ คสช. ทั้งหมด ตอง
ทุมเทเสียสละใหประชาชนมากกวาน้ี ใหทดแทนที่ระยะเวลาหลายป  ทาน
ทําภายใตความกดดัน ทานทําภายใตความครอบงํา หลายพวกหลายฝาย 
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เพราะฉะน้ันประชาชนลําบากมานานแลว  ทานทําใหเขา  เพราะเราจะทํา
ตามสัญญาที่มีตอกันก็คือ  การคืนความสุขใหกับทุกคนในชาติ ใหได  

เรื่องขาวก็เบาไปในขณะน้ี   ฉะน้ันตอไปก็เตรียมแกปญหาในเรื่อง
อ่ืน ๆ การระบายขาวอยาหวง  งบประมาณก็เดินไปตามลําดับ  มาตรการ
ตาง ๆ จะลดลง  ที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว  ที่มีผลกระทบกับสิทธิ
มนุษยชน โดยมีความจําเปน ผูเห็นตางวันน้ีไดใหคนไปพูดคุยกับทาน
อาจารยที่ไปอยูตางประเทศแลว   ทานบอกวายินดีที่จะรวมมือกับพวกเรา 
ตอนแรกก็ไมเขาใจกันทั้งหมด ทุกประเด็น ทุกคนที่เปนสัญลักษณทาง
พรรคการเมือง สัญลักษณประชาธิปไตย ผมก็ไมอยากไปบังคับ
เคลื่อนไหวกับทาน  แตทานตองเขาใจสถานการณในวันน้ี และวันหนา
หลังจากเราแกปญหาได  ทานจะเคลื่อนไหว ทานจะมีความคิดเห็นทาง
การเมืองอะไรเชิญครับ  แตขออยาใหเกิดความขัดแยงอีกตอไป  อะไรที่
หนักนิดเบาหนอยก็ขออภัยกันดวยแลวกัน  
             ขณะน้ีเรื่องการสรางความเขาใจ  ไมใชภาคขาราชการอยาง
เดียว ไมใชทหารตํารวจ หรือกระทรวงการตางประเทศ ตอนน้ีผมใหทุก
ภาคสวนชวยกัน ภาคธุรกิจติดตอใคร เขาไปบอก ไปอธิบายใหเขา สง
เอกสารทั้งหมดไปวาเราทํางานกันอยางไร  ความกาวหนาคืออะไร  อะไร
คือปญหา ผมสงใหเขาหมด ทั้งไทยทั้งอังกฤษ เขาตองไปพูดกับทูต 
ฉะน้ันทุกคนก็กังวลวาเรากวางขวางพอหรือยัง  เราพูดเอง ทําเอง  ทําส่ิง
ที่อยากจะพูดมันก็ไดแคน้ัน ตองใหทุกคนชวยกันพูดเปนปากเปนเสียงให
เราเพื่อประโยชนของประเทศชาติในอนาคต  
             ส่ิงที่ตองดําเนินการเรงดวนคือ เร่ืองอิทธิพล  การพนัน ตูมา 
อะไรตาง ๆ  เหลาน้ี  การพนันฟุตบอล  วันน้ีก็เดือดรอน  หนวยงานที่
เกี่ยวของเอาไปแกไขเพื่อใหพอแมสบายใจ มีความสุข  หน้ีสินตาง ๆ  
มากมาย  หนี้สินเขาเรียกวาหน้ีสินตองชําระ  ไมใช คสช. บอกไมตอง
ชําระ ไมใช  บอกวาตองชําระ หนี้นอกระบบตองชําระ  เพียงแตตองให
เกิดความเปนธรรมชอบธรรม เราจะชวยในการประนอมหน้ี   ในการ
ชะลอให แตทานตองชําระเขา  และชําระดวยความเปนธรรม ผมไมอยาก
ใหเราไปทําใหเกิดหน้ีนอกระบบมากขึ้นไปกวาเดิม  แตตองใชหน้ีใน
ระบบ และเกิดความเปนธรรมจะดีกวา เพราะสามารถควบคุมได  หากใช
หน้ีนอกระบบใหมากขึ้นเรื่อย ๆ   หน้ีในระบบก็หายไปอีก และนําไปสู
กระบวนการผลประโยชนมากข้ึน  
             เร่ืองอ่ืน ๆ มีอีกมาก  ก็คงหาเวลาคุยกับทานตอไปในอนาคต  
ขอรองนิสิต นักศึกษา กลุมสิทธิมนุษยชนตาง ๆ ถาทานเคลื่อนไหววันน้ี  
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ก็ไมไดรับการแกไข  และทานก็ตองทําแบบน้ีไปอีกไมรูเทาไร  ใหเลือก
เอาแลวกันวาจะทําอยางไร ถาทานประทวงไปเรื่อย ทานก็ถูกดําเนินการ
ตามกฎหมาย  ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีก็เกิดใหทานประทวงมาอีกทุกยุคทุกสมัย  
ทานไปคิดเอาเอง นอง ๆ นิสิต นักศึกษา หลาน ๆ ทุกคนตองเขาใจ ทาน
ตองใหเวลาชาติ เรียกวาภูมิคุมกันมากกวา เร่ืองอะไรไมสามารถเดินไป
ได  เราตองหยุด และแกไขและเดินตอไป  ตองชวยกันทํางานอยางหนัก
ทุกคน  
            เร่ืองตาง ๆ ที่อยากจะใหทุกคนไดทราบหลัก ๆ คงหมดแลว เรื่อง
ชะลอภาษี เรื่องอัตราตาง ๆ คงแกไขทั้งหมด การสรางธุรกิจคาปลีกราย
ยอย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาด
ใหญ  กําลังปรับปรุงทั้งหมด อยากังวล ทุกเรื่องเอามาพูดหมด  มกีารเสนอ
มาบาง หลักการบาง อะไรที่ยังทําไมได วันน้ีผมทราบหมดแลว เพราะ
ขาราชการก็บอก ประชาชนก็ฟองมา  ส่ือก็ฟองมา  คงเยอะก็ซ้ําเสียสวน
ใหญ  ก็จัดหมวดหมูได  ใชคําวาชะลอไวกอน ปรับปรุงกอนทั้งระบบ   ถึง
จะส่ังการไดชัดเจนและทบทวนทุกอยาง  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องของ
รายไดประเทศ รายจายของประเทศ การลงทุนสาธารณูปโภคแพงมากใน
ปจจุบัน  และไปดูวาลงทุนสาธารณูปโภคไปแลวใครไดประโยชนสูงสุด 
อุตสาหกรรม โรงงาน  ใชมากที่สุด ประชาชนมีสวนในการใชสัดสวนแลว
นอยมาก เพราะฉะน้ันจะดูวาเขาจะชวยเราไดอยางไรในการที่จะตองมา
ดูแลในเร่ืองของสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา หรือการสรางมลพิษทาง
อากาศ ขยะ ตองแกไขหมด การสรางโรงงานขยะ การแยกขยะ ผมไดส่ัง
การไปหมดแลวเรื่องเหลาน้ี  แตทุกอยางจะตองไปสูการแกปญหาอยาง
ยั่งยืน ประเทศไทยเขมแข็ง ทุกอยางนาจะเดินไปไดดวยดี   

เรามาชวยกันปฏิรูปประเทศ ขอรองกัน ชวยกันปฏิรูป ชวยกันสราง
ประเทศไทยข้ึนมาใหม จากการที่ใกลจะพังทลายลงไปทุกระบบ ตองชวย
ผม ชวย คสช. ชวยขาราชการ วันน้ีตองไมมีพวกไมมีฝาย วันน้ีมีการชู       
3 น้ิวก็โอเคเปนเรื่องของหลักการ เปนเรื่องของตางประเทศ ผมก็ไมไป
ขัดแยงอะไรกับทาน  ทานอยากจะชูก็ชู     ชูในบานไดไหม อยามาชูขาง
นอกแลวกัน  ก็ขัดตอประกาศ มีปญหามาโดยตลอด วันน้ีเรามี  5 น้ิว 2 
นิ้ว เพื่อชาติ   เพราะชาติ สําคัญกวา ส่ิง อ่ืนใด อีก 3 น้ิวคือศาสนา 
พระมหากษัตริย และประชาชน จะไดรวมกันเปน 5 น้ิวเปนมือ ถาทาํ 2 มือ
ก็เปน 10 น้ิว ก็เปนสองเทาก็เร็วขึ้น ขอรองวาไปชูเลย 3 น้ิวเลียนแบบ
ตางชาติทําไม ในภาพยนตร ประเทศไทยไมเหมือนคนอ่ืน ประเทศไทย
เปนประเทศเดียวในโลก  ผมอยากใหทุกคนภูมิใจ ทานยังอยูกันได จะ
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ทะเลาะกัน จะโกรธกัน จะเกลียดกัน เด๋ียวก็อยูกันได แตขอเวลา  วันน้ีเรา
มาชวยทําใหเวลานั้นเร็วข้ึนเทาน้ันเอง ขอเวลา   

ขอบคุณทุกทานที่กรุณาสละเวลามาฟงผมพูดคุยในวันน้ี  ผม
พยายามจะทําใหทุกอยางดูนุมนวลลง        ผมไมอยากใหทุกคนมาเกรง
กลัวอํานาจ  การใชอํานาจรัฐโดยการใชกฎหมายสูงสุด  ใครทําผิดก็ตอง
รูวาตัวเองผิด  น่ันถึงนาจะกลัว ถาใครไมไดทําอะไรผิด ไมตองมากลัว  
เพราะเราจะคืนความชอบธรรม  ความเปนธรรมใหกับทานทุกคน   ถา
ทานพิสูจนไดวาทานไมผิด หรือทานไมไดทํา  อันน้ันกระบวนการ
ยุติธรรมเปนคนตัดสิน  ขอบคุณอีกครั้งหน่ึง  ขอความรวมมือจากทุกคน
ในประเทศน้ี  ถาทุกคนเปนคนไทยนาจะเขาใจผมวันน้ี  ขอบคุณครับ 
สวัสดีครับ 
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